

‘อาชีวศึกษา’ จับมือ ‘วังขนาย’ ตั้งวิทยาลัยอ้อย-น้ำตาลทราย

นี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเกิดจากการผนึกกำลังครั้งสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย

“วณิชย์ อ่วมศรี” รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนตามระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ ในการผลิตนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นทั้งทางวิชาการ และทักษะการปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีรูปแบบการเรียน และการปฏิบัติจริงจากครูฝึก ซึ่งประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการของกลุ่มวังขนายและบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่มีความสนใจ

“อาชีวศึกษาและวังขนายจะร่วมกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการฝึกอาชีพตามหลักสูตร และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน”

“แนวทางการดำเนินงานของเรามีทั้งการจัดระบบ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน

การสานพลังประชารัฐ ยุกระดับคุณภาพวิชาชีพ เป็นการผลักดันอาชีวศึกษาไทยสู่ทางเลือกเพื่ออนาคต และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย”

“อารีย์ ชื่นฟุ้ง” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มวังขนาย กล่าวว่า โครงการจัดตั้งวิทยาลัยครั้งนี้ ทางกลุ่มวังขนายบริจาคที่ดินประมาณ 30 ไร่ ในอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการ 1 หลัง พร้อมปรับพื้นที่ และทำระบบสาธารณูปโภค และสร้างอาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง ครอบคลุมถึงอาคารหอพักของนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อีก 2 หลังให้กับสถานศึกษา

“วิทยาลัยเทคโนโลยี และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย (เน้นอ้อยอินทรีย์), สาขาการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์, สาขาเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล และสาขาเทคโนโลยีชีวมวล”

“นอกจากนี้ ยังร่วมกับ สอศ.จัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับงบประมาณของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ครูบุคลากรทางการศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเต็มรูปแบบ และการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ โดยคาดว่า จะสามารถขยายจำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

สถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะทาง ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างตรงจุด

